

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Từ ngày 11/6/2023 đến ngày 19/6/2023, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức 09 Hội nghị đề 6 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri (TXCT) trên địa bàn huyện trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại 9 Hội nghị TXCT có 23/30 vị đại biểu HĐND huyện tham dự.

Sau khi nghe đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 của huyện; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND huyện; Thông tin về thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ Tám) của HĐND huyện Khóa XII; Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Cử tri đã phát biểu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng; các vấn đề về vệ sinh môi trường, y tế; quyền lợi hợp pháp của người dân;...

A. Tổng hợp các ý kiến của cử tri tại 09 Hội nghị tiếp xúc:

Trong 9 Hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, có 279 cử tri của các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện tham dự; có 14 cử tri tham gia phát biểu 27 ý kiến; gồm:

TĐB số 1: Tiếp xúc ở Khu dân cư số 1 có 34 cử tri tham dự, 02 cử tri tham gia phát biểu với 02 ý kiến; Tiếp xúc tại Hội trường Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo có 30 cử tri Khu dân cư số 9 và các đơn vị LLVT tham dự, không có ý kiến phát biểu.

TĐB số 2: Có 17 cử tri Khu dân cư số 2 tham dự, có 04 cử tri tham gia phát biểu 07 ý kiến.

TĐB số 3: Có 25 cử tri Khu dân cư số 3 tham dự, có 01 cử tri tham gia phát biểu 01 ý kiến.

TĐB số 4: Có 26 cử tri Khu dân cư số 7 tham dự, có 04 cử tri phát biểu 09 ý kiến.

TĐB số 5: Tiếp xúc ở Khu dân cư số 10 có 25 cử tri tham dự, 01 cử tri tham gia phát biểu 03 ý kiến; Tại Khu dân cư số 5 có 34 cử tri tham dự, có 02 cử tri tham gia phát biểu 05 ý kiến.

TĐB số 6: Tiếp xúc ở Nhà văn hóa KDC số 6 (Hội trường Ủy ban cũ) có 31 cử tri Khu dân cư số 6 và số 8 tham dự, không có cử tri phát biểu; Tiếp xúc tại Hội trường Ban CHQS huyện có 57 cử tri các đơn vị LLVT tham dự, không có cử tri phát biểu.

B. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu tiếp thu, đề nghị UBND huyện giải quyết, thông tin công khai tại Kỳ họp:

Sau khi nghe cử tri phát biểu, đại diện lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chức năng và các Tổ đại biểu HĐND huyện giải thích, trả lời và cơ bản đạt được sự đồng thuận của đại biểu và cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc. Có 14 ý kiến được các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu, báo cáo Thường trực HĐND huyện để đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết để thông tin kết quả tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện giám sát và báo cáo kết quả cho cử tri sau kỳ họp. Cụ thể như sau:

I. Về quản lý đất đai, xây dựng; bồi thường giải phóng mặt bằng và quy hoạch có 05 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 3 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 4 tiếp thu 03 ý kiến), cụ thể như sau:

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục xem xét ý kiến về nội dung liên quan đến làm vỉa hè Ngã ba đường Võ Thị Sáu và Đường Phan Chu Trinh, nhằm đảm bảo mỹ quan đường phố. (Ý kiến của cử tri KDC số 2)

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, giải quyết vấn đề liên quan đến công tác bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của gia đình cử tri Bùi Thị Thúy Liễu – Khu dân cư số 3 để triển khai thực hiện dự án nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng. (Ý kiến của cử tri KDC số 3)

- Vấn đề thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Nhà ở xã hội, dự án Khu tái định 9A trung tâm Côn Đảo chưa giải quyết thỏa đáng cho người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan trả lời, giải quyết để người dân được biết và đồng thuận cao với chủ trương chung của địa phương. (Ý kiến của cử tri KDC số 7)

- Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết, xử lý kịp thời đơn khiếu nại của cử tri Nguyễn Phùng Thắng - Khu dân cư số 7 liên quan đến việc tranh chấp đất (lôi thoát hiểm) vì cử tri đã có đơn khiếu nại từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. (Ý kiến của cử tri KDC số 7)

- Trước đây, có 01 cá nhân ở Khu dân cư số 7 hiến đất để làm Nhà văn hóa khu; tuy nhiên, đến thời điểm này cử tri vẫn thấy bà con trong khu đề xuất, kiến nghị địa phương cần quan tâm bố trí quỹ đất để xây nhà văn hóa nhằm đảm bảo địa điểm sinh hoạt cộng đồng được khang trang, rộng rãi. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra việc này để thông tin lại cho cử tri được biết. (Ý kiến của cử tri KDC số 7)

II. Về quản lý cơ sở hạ tầng có 04 ý kiến (TĐB số 1 tiếp thu 02 ý kiến, TĐB số 2 tiếp thu 02 ý kiến), cụ thể như sau:

- Kênh thủy lợi Khu dân cư số 1 không được nạo vét gây tắc nghẽn. Nguyên nhân do cỏ mọc và do sân bay chặt cây bỏ dưới bờ kênh. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nạo vét kênh để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoa màu bà con đang chuẩn bị thu hoạch. (Ý kiến của cử tri KDC số 1)

- Đề nghị các cơ quan có liên quan kiểm tra lại hệ thống đèn đường từ trung tâm qua khu vực Cỏ Ống vì có nhiều trụ đèn bị hư hỏng, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên đường. Đồng thời, kiến nghị khu vực Mũi Tàu Bể nên gắn đèn chiếu sáng vì khu vực này đường đi quanh co, nguy hiểm, vào mùa gió chướng thì các đèn năng lượng mặt trời dễ bị hư hỏng. (Ý kiến của cử tri KDC số 1)

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát và trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Hoa – Khu dân cư số 2 về nội dung: Đề nghị được làm cây cầu bắc qua Mương nước, vì hiện tại nhà của cử tri không có lối đi do các hộ dân bên cạnh đã xây dựng nhà và không có lối đi khác. (Ý kiến của cử tri KDC số 2)

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, xem xét có giải pháp khắc phục đối với Cống nước thuộc suối Bông Hường. (Ý kiến của cử tri KDC số 2)

III. Về đảm bảo an ninh trật tự; giữ gìn vệ sinh - môi trường có 02 ý kiến (TĐB số 5 tiếp thu 02 ý kiến), cụ thể như sau:

- Xe thu gom rác của Ban quản lý công trình công cộng khi lưu thông xảy ra tình trạng nước từ rác thải chảy xuống đường bốc mùi hôi, gây ô nhiễm, mất mỹ quan, đề nghị cơ quan đơn vị thông tin nguyên nhân, giải pháp khắc phục. (Ý kiến của cử tri KDC số 10)

- Vấn đề vệ sinh môi trường trên tuyến đường Lương Thế Trân, Hoàng Quốc Việt tiếp tục bị xả thải sau khi đã dọn dẹp vệ sinh, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và có biện pháp xử lý nghiêm, quyết liệt hơn nữa nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường Côn Đảo. (Ý kiến của cử tri KDC số 5)

IV. Vấn đề về Điện có 01 ý kiến (TĐB số 5 tiếp thu 01 ý kiến), cụ thể như sau:

Hiện nay, tình trạng cúp điện liên tục, không kể bất cứ thời gian nào đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của Nhân dân. Cần có phương án cung cấp điện cho Côn Đảo đến khi dự án kéo điện lưới hoàn thành nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch Côn Đảo. (Ý kiến của cử tri KDC số 5)

V. Về các vấn đề y tế, văn hóa, xã hội có 02 ý kiến (TĐB số 4 tiếp thu 01 ý kiến; TĐB số 5 tiếp thu 01 ý kiến), cụ thể như sau:

- Người dân Côn Đảo gặp rất nhiều khó khăn trong việc khám chữa bệnh, đề nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế vượt tuyến để người dân trên địa bàn huyện thuận lợi, kịp thời trong việc tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ý kiến của cử tri KDC số 7)

- Côn Đảo phát triển du lịch cần có sản phẩm tuyến phố đi bộ kết hợp bán sản phẩm đặc trưng của Côn Đảo, hàng lưu niệm phục vụ cho khách du lịch vừa đi bộ vừa tham quan mua sắm. Đề nghị UBND huyện thông tin thêm công tác triển khai phố đi bộ tuyến đường Tôn Đức Thắng. (Ý kiến cử tri Khu dân cư số 5)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện xem xét đối với 14 ý kiến của cử tri đã được các Tổ đại biểu tiếp thu như tổng hợp trên đây, chuyển cho UBND huyện để chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp; đồng thời gửi văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Ban điều hành

các Khu dân cư có liên quan để giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- TTr. HĐND, UBND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban CTMT và BÐH KDC;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Thị Thanh Liên